

Số: /TTr-UBND

Bắc Kạn, ngày tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn với những nội dung cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Trên cơ sở nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 665/KH-UBND ngày 19/10/2022, theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần thực hiện là đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, thông qua giải pháp này sẽ làm tăng số lượng người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, giảm số lượng người hưởng lương từ nguồn ngân sách qua đó góp phần giảm chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập và giải quyết khó khăn về biên chế sự nghiệp. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu nêu trên, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước làm căn cứ thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cần phải được ban hành đầy đủ, cập nhật thường xuyên đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng nhu cầu cung ứng dịch vụ công tại địa phương.

Triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các Nghị quyết quy định về danh mục dịch vụ sự nghiệp công gồm: Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 ban hành quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 sửa đổi, bổ sung quy định

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua theo dõi của cơ quan chuyên môn, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách cơ bản đã được ban hành đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu theo quy định để triển khai thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, do có sự thay đổi từ Trung ương về danh mục (*Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 28/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu ngành Giao thông vận tải*), đồng thời phát sinh thêm dịch vụ qua quá trình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (*lĩnh vực thông tin và truyền thông; lĩnh vực văn hóa...*) nên cần thiết phải thực hiện sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đã ban hành.

Bên cạnh đó, tại điểm b, khoản 3, Điều 4, Chương I Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập quy định “*Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, gửi Bộ Tài chính và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để giám sát trong quá trình thực hiện*”.

Từ các nội dung trên, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn là cần thiết và phù hợp với các quy định hiện hành.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Nghị quyết ban hành làm cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định) đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác; nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích hoặc tổ chức đấu thầu theo quy định từ nguồn ngân sách địa phương;

Tên dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước phù hợp với quy định hiện hành.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ đề xuất ban hành bổ sung là các nhiệm vụ thường xuyên đã được cấp có thẩm quyền giao các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc triển khai theo phương thức giao dự toán, chưa được phê duyệt và ban hành thành danh mục theo quy định hiện hành để làm cơ sở triển khai theo cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên, danh mục dịch vụ bổ sung đảm bảo phù hợp với quy định khung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;

Tên các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được sửa đổi để phù hợp với các quy định danh mục dịch vụ hiện hành trong từng lĩnh vực;

Đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách và tình hình thực tế của địa phương.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện đúng quy trình tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện xin ý kiến đối với dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết; xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết; đăng tải dự thảo Nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và Sở Tài chính để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan; đồng thời, lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các sở, ngành, địa phương; hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh ban hành. UBND tỉnh đã họp thông qua dự thảo Nghị quyết theo quy định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục

Dự thảo Nghị quyết được bố cục thành 2 Điều và kèm theo 01 biểu quy định danh mục dịch vụ được sửa đổi tên dịch vụ, 01 biểu quy định danh mục dịch vụ được bổ sung thêm chưa được quy định tại Nghị quyết số 95/NQ-HĐND, trong đó:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND (có Biểu sửa đổi danh mục, biểu bổ sung danh mục kèm theo Nghị quyết)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

2. Nội dung chính của Nghị quyết

Quy định sửa đổi tên một số danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đã ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND, đồng thời, ban hành bổ sung thêm một số dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, cụ thể:

- Sửa tên dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cụ thể là nội dung liên quan các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Bổ sung một số dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong 03 lĩnh vực sự nghiệp: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải.

Đối với những nội dung khác đã quy định tại Nghị quyết số 95/NQ-HĐND

không quy định điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết này thì tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 95/NQ-HĐND.

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị.

(Hồ sơ gửi kèm Tờ trình: Dự thảo Nghị quyết; Biểu thuyết minh cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Nghị quyết và các tài liệu có liên quan khác).

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- LĐVP (Ô. Nguyên; Ô. Chính);
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đăng Bình